

# อานิสงค์ตลาดกลางออนไลน์ เตรียมขึ้นจีไอมะพร้าว น้ำหอมเมืองไ่อง



อานิสงค์ตลาดกลางออนไลน์พริกโคมตลาดศรีเมือง ราชบุรี จากแหล่งพักและกระจายสินค้า สู่ภูมิภาค เป็นศูนย์รวมมะพร้าว น้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับลูก เตรียมยื่นขอจีไอเป็นสินค้าประจำถิ่นเมืองไ่อง นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากกรมการค้าภายในเข้าไปสนับสนุนตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง จนกลายเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรและปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อและผู้ขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีเกษตรกรรายย่อยนำผลผลิตเข้ามาขายในตลาดกลางแห่งนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ศูนย์กลางพักและกระจายสินค้าเกษตรจากภูมิภาคสู่ภูมิภาคแห่งนี้ กลายเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายมะพร้าว น้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทั้งนี้เดิมพอมะพร้าว น้ำหอมให้ผลผลิต หากไม่ขายส่งจากหน้าสวน ซึ่งได้ราคาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนัก เกษตรกรก็จะวางขายแบบกระจัดกระจาย ขายริมทางบ้าง หรือเปิดร้านเล็กๆ ขายข้างถนนบ้าง แต่พอกรมการค้าภายในได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยเปิดขายผ่านระบบออนไลน์ในตลาดกลางออนไลน์หรือ [centermarket.dit.go.th](http://centermarket.dit.go.th) เมื่อปี 2559 เกษตรกรรายย่อยก็เริ่มมาใช้เป็นพื้นที่ขายสินค้ากันมากขึ้น ทำให้ได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้ราคาที่พอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ส่งผลให้ตลาดกลางออนไลน์มีความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้จะมีการซื้อขายในตลาดศรีเมืองหมุนเวียนมากกว่า 3,000 คน มีเงินสะพัดสูงถึงวันละ 100-150 ล้านบาทแล้ว ยังมีรายได้จากช่องทางออนไลน์นี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ล่าสุด ได้รับแจ้งจาก นายวิฑูร สุขพูล พาณิชยจังหวัดราชบุรีว่า จังหวัดมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว น้ำหอมมากที่สุดในประเทศไทย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมยื่นขอจีไอ หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้มะพร้าว น้ำหอมเป็นสินค้าประจำถิ่น หลังจากสับปะรดบ้านคาได้ขึ้นทะเบียนจีไอไปก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และหวังเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าว น้ำหอมจากราชบุรี ซึ่งคาดว่าในราวปลายปีจนถึงต้นปีหน้าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

“เดิมมะพร้าว น้ำหอมที่ปลูกกันอยู่แล้วใน จ.ราชบุรี แต่การเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มของภาครัฐเมื่อราว 2 ปีที่แล้ว ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งปลูกมะพร้าว น้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พร้อมกับได้รับการยอมรับในรสชาติความหอมหวานมากกว่ามะพร้าว น้ำหอมที่ปลูกพื้นที่อื่น เมื่อตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรและมีการขยายช่องทางผ่านระบบออนไลน์ด้วยแล้วนั้น เกษตรกรรายย่อยก็เข้ามาขายสินค้ากันมากขึ้น ทำให้มีที่ระบายสินค้าออกสู่ทุกภูมิภาคของประเทศ เกษตรกรจึงนิยมนำมะพร้าวของตัวเองมาขายที่นี่ จึงทำให้กลายเป็นแหล่งรวบรวมมะพร้าว น้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ” นายวิฑูร กล่าว

สนใจเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร หรือซื้อหาสินค้าเกษตรคุณภาพดีได้ทั่วประเทศได้ง่ายๆ  
ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ <http://centermarket.dit.go.th>

.....